



# Khánh Anh

## Bản tin Ngắn số 4 về Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 25 - 2013 tại Phần Lan

### *Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật*

Kính Bạch chư Tôn Đức Tăng Ni,

Kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử xa gần,

Chỉ còn trong vòng 10 ngày nữa là đến ngày **Khai giảng Khóa Tu Học Âu Châu kỳ thứ 25 tổ chức tại Phần Lan, từ 26/07 đến 04/08/2013**. Lợi dụng cơ hội còn lại ngắn ngủi này, chúng tôi muốn phúc trình lên chư Tôn Đức và bà con Phật tử xa gần được biết kết quả của mọi việc chuẩn bị cho Khóa Tu Học đã đến đâu rồi ?

Trước hết là kết quả vận động học viên ghi danh đi dự Khóa Tu Học. Phải nói năm nay là năm vận động khó khăn hơn hết. Thứ nhất bà con nói là **«hoi xa»** nên giá máy bay **«đắt»**. Lại phải đi hai ba chỗ, nhất là ở những nước xa Phần Lan. Một nỗi nữa là **«thời gian» «Hè»** ở bắc Âu khác nam Âu. Học trò ở nam Âu chưa nghỉ hè mà ở bắc Âu thì đã vào trường trở lại rồi. Cho nên các Phật tử phụ huynh năm nào cũng rất khó sắp xếp việc gia đình. Còn một điều nghịch duyên này nữa, thưa nhỏ cho bà con nghe qua rồi bỏ. Mùa hè ở bắc Âu là mùa bà con ta thích đi làm rẫy, nghĩa là rất có duyên với mấy quả dâu, củ đậu. Làm một mùa có thể nghỉ cả năm, nghe bà con nói thế... Ôi thôi có rất nhiều lý do hấp dẫn lắm.

Nói vậy để thấy rằng : một học viên ghi danh đi khóa tu học là chấp nhận một sự mất mát, hy sinh, thay vì đi nghỉ hè nơi này nơi nọ hay đi làm thêm bổ túc ngân sách gia đình trong lúc thất nghiệp tràn lan. Thế mà chấp nhận đi 10 ngày Khóa Tu Học. Thấy như vậy mới quý trọng công đức Tu Học đến dường nào. Và chúng ta cũng dự biết rằng hầu hết học viên đi khóa tu học đều thuộc thành phần không phải **«đại gia»** dư ăn dư mặc mà là **«tay làm hàm nhai»** ba cọc ba đồng...

Ấy thế mà năm nào cũng ráng đi, dầu tổ chức ở xa, đi phải tốn kém rất nhiều...

Xin phép chư Tôn Đức và bà con Phật tử, nói vòng vo tam quốc như vậy để **«tán thán chút xíu»** bây giờ mới yên tâm vô đề :

Tổng số học viên đi từ nước ngoài đến Phần Lan, **95%** đều bằng máy bay. Từ Bản tin Ngắn số 1 đến nay đều mơ ước cho được con số **500**. Đến ngày hôm nay 15/07/2013 số tổng kết ghi danh có vé rồi là **488** gồm có :

- Đi máy bay xuống ba phi trường **Turku, Helsinki** và **Tampere** tất cả là **468**, chia ra : **Turku : 142, Helsinki : 316** và Tampere : **10**.

- Đi bằng phà từ Thụy Điển qua : **20**.

Đây là con số đến ngày hôm nay 15/07. Còn từ nay đến ngày khai giảng (26/07) cũng như trong thời gian Khóa Tu Học số học viên có thể tăng lên một phần nữa, như thường lệ các năm về trước. Như vậy con số **500** dự trừ từ nước ngoài đến Phần Lan có thể phủ lấp được. Phần còn lại là con số nội địa của nước **«chủ nhà»**. Thường lệ, nước chủ nhà, bao giờ cũng từ **200** đến **300** học viên. Chưa

biết Phần Lan năm nay ra sao, nghe nói hăng hái lắm, mặc dầu có nhiều thứ «*rào cản*». Nhưng đó là chuyện bình thường nơi nào tổ chức cũng vậy thôi. Nhiều khi nhờ «*rào cản*» mà có nhiều lớp «*vượt biên*» !

Tổng kết về số học viên năm nay, từ nước ngoài đến mặc dầu có đủ thứ chướng duyên mà vẫn được con số như thế, phải nói là một công đức rất lớn, nhờ Chư Tăng Ni và học viên ở các nước xa đã vận động tích cực, tạo nhiều điều kiện dễ dàng để khuyến khích học viên đi Tu Học. Nổi trội nhất là ba nước vùng bắc Âu. Số dự trừ **150** mà hôm nay đã được **120** rồi lại còn lai rai đi sau nữa. Thứ đến là nước Anh xa xuôi. Chỉ vùng Luân Đôn năm nay vận động gần **20** học viên, quả là đặc biệt. Nước Pháp, tính gồm các địa phương, tổng số đi máy bay là **141**. Nước Đức, đến giờ này chỉ thấy trên số báo cáo là **127**, chưa đúng tầm cỡ. Chắc còn một ẩn số nào nữa, sẽ làm ngạc nhiên đại chúng trong phút chót. Nước Ý tưởng rằng vắng mặt hoặc chỉ một học viên duy nhất như mấy năm qua. Nhưng kỳ này ghi được **3** vé máy bay. Hoan nghênh một phát. Nước Nga, gần sát bên, cứ tưởng là thuận duyên lắm. Nhưng đến giờ này, chỉ được **1**, mới báo danh.

Vấn đề còn lại là công tác đón tiếp. Đón tiếp từ nhiều phi trường và từ bến phà, trước ngày Khai giảng và suốt thời gian Khóa Tu Học, đến và đi. Nặng nhất là khâu đón đưa. Được tiếng hay không chính là khâu này và từ ngày bắt đầu thành lập Ban Tổ Chức địa phương cũng đã «*đầu tư*» nhiều về khâu này. Vậy không gì hơn, Chư Tôn Trưởng Lão trong Giáo Hội xin kêu gọi Ban Tổ Chức Địa Phương hãy rút kinh nghiệm các Khóa Tu Học vừa qua, chú tâm nhiều đến «*Khâu đón đưa*» này để làm sao cho người đến cũng vui mà người về cũng mến, đây mới là quả phúc lâu dài cho Ban Tổ Chức Địa Phương.

Việc chuẩn bị thứ hai cũng là một công tác hết sức khó khăn. Đó là chuẩn bị phòng ốc cho học viên, chuẩn bị nhà bếp cho học viên. Nhất là chuẩn bị một «*chánh điện*» trang nghiêm để thực hiện mọi Phật sự suốt trong 10 ngày tu học : Khai giảng, Bế giảng, Sám hối, Truyền giới... các khóa tụng niệm hằng ngày.

Đại Đức Thích Hạnh Bảo, Trưởng Ban Tổ Chức Địa Phương đã đặt từ Việt Nam đưa sang **800** cái giường xếp, nghe nói như kỳ rồi ở Anh quốc và còn «*hiện đại*» hơn. Trời không lạnh lắm, mùa hè ở Phần Lan vào khoảng 19° đến 25 độ c là cao nhất. (*Đặc biệt ở vùng bắc Âu, đến gần 12 giờ đêm, trời vẫn còn sáng trung !*) Tuy nhiên bà con nên đem theo túi ngủ cá nhân. Nếu cần và vì không đem theo gì cả, thì có thể thuê thêm một cái mền mỏng do Ban Tổ Chức cung cấp.

Nhà bếp năm nay, hoàn toàn tự tạo, đã chiến. nghe nói cũng đặc biệt lắm. Bà con cứ đến mà xem. Nhiều chuyện không thể diễn tả hết được. Chỉ biết một điều là bà con địa phương hết sức hăng hái, cổ võ, xung phong, vì đây là lần thứ nhất tại vùng đông bắc Âu này.

Còn một điều mầu nhiệm nữa cho Khóa Tu Học năm nay. Bây giờ mới dám bật mí. Từ Bản tin Ngắn số 1, cứ tưởng rằng trong hàng Tăng Khách, Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Thắng Hoan năm nay không thể nào đến được vì sức khỏe của Ngài không cho phép. Ban Tổ Chức Âu Châu khẩn khoản xin Ngài đến kỳ này ngồi một chỗ «*làm dấu ban phép lành*» thôi, cũng đã quý lắm rồi. Ngài vẫn từ chối, vì bệnh mà bệnh thiệt. Nhưng đến phút chót, Ngài báo tin sẽ qua Phần Lan và nhờ Ban Tổ Chức bên này lo vé máy bay giùm. Quý vị và bà con nghĩ xem, có đặc biệt không ? Đại Lão Hòa Thượng Thắng Hoan **86** tuổi sẽ qua, và qua trước. Ngài sẽ ở lại hết khóa mới... hồi quy bốn quốc. Trong khi đó có nhiều vị Tôn Túc khác vì Phật sự ở châu lục của mình mà không ở lại hết khóa hay có vị phải trễ mất nửa khóa mới đến được. Đó là Chư Tôn Đức Tăng Khách năm nay. Có tất cả bốn vị. **Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Thắng Hoan** và **Hòa Thượng «luật sư» Thích Đồng Tuyên** thì ở lại suốt khóa. Còn chư vị **Hòa thượng Nguyên Siêu (Mỹ Châu)** và **Hòa Thượng Thích Quảng Ba (Úc Châu)** thì có thể «*chia*», hoặc nửa Khóa đầu hay nửa Khóa sau. Đó là tình hình đến lúc này. Chưa biết trong những ngày tới, Quý Ngài có thay đổi gì nữa không, chỉ có Chư Long Thần Hộ Pháp ở trên thượng tầng biết trước được mà thôi.

Nhân sự quang lâm độc đáo của Chư Tôn Trưởng Lão «*Liên Châu*» trong khóa tu học này, chúng tôi xin thông báo và chí thành cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni trong Giáo Hội Âu Châu dành ít thì giờ về thăm Khóa Tu Học Kỳ 25 tại Phần Lan. Trước là dự «*Hiệp Kỳ Tổ Sư 50 năm Bồ Tát Quảng Đức và Chư Thánh Tử Đạo*» tổ chức tại Khóa Tu Học, và sau là dự phiên họp thường niên của Giáo Hội. Mặt khác, sự hiện diện của Quý Ngài cũng là một khích lệ tinh thần to lớn cho toàn thể Tăng Ni Phật tử học viên năm nay. Thời gian thuận tiện nhất là cuối tuần đầu, liền sau ngày khai giảng, tức là **27 và 28/07**. Quý Ngài có thể đến sớm hơn và về trễ hơn vài ngày, hoặc... ở luôn đến cuối khóa, không có gì trở ngại cả. Nhất là Thượng Tọa Tăng Sự, lâu nay ít xuất hiện. Kỳ này, nghe Ngài có được «*thần thông*» rồi, nhất là «*thần túc thông*», xin Ngài chiếu cố một phen. Vì đặc biệt kỳ này trong phiên họp thường niên có nhiều vấn đề thuộc phạm vi Tăng Sự. Xin Thượng Tọa hoan hỷ cho.

Và nhân có được nhân duyên thù thắng : Chư Tôn Trưởng Lão quang lâm đạo tràng, Giáo Hội Âu Châu xin kính trình Quý Ngài : đầu năm rồi (2013) Giáo Hội tại đây có tổ chức một khóa an cư mùa Đông đầu tiên một tuần tại chùa Trí Thủ (*Thụy Sĩ*) cho Tăng Ni. Kết quả rất khả quan. Nhân đà này, toàn thể Tăng Ni Âu Châu mới quyết định thêm một khóa an cư mùa hè 10 ngày nằm trong Khóa Tu Học hàng năm. **Và khóa 25 này cũng chính là Khóa an cư mùa hạ đầu tiên khởi sự tại Phần Lan.** Vậy xin kính trình lên Chư Tôn Đức chứng giám liễu tri cho và xin thông báo, kêu gọi một lần nữa đến Chư Tăng Ni đang có mặt trong vùng Âu Châu, bất luận truyền thống nào, bất luận tông phái nào, cứ y theo giới luật xuất gia trở về sinh hoạt **10 ngày an cư mùa hạ**, thật không gì quý hóa cho bằng. Mọi chi phí di chuyển đến đạo tràng, Ban Tổ Chức nguyện sẽ vận động cúng dường. Và cũng nhân đây, xin nhắc Chư Tôn Đức đặc trách phần «*tác pháp*» và sinh hoạt 10 ngày an cư chuẩn bị đầy đủ các «*văn kiện*» liên hệ, để thực hiện ngay sau ngày khai giảng.

Sau cùng là phần vận động cúng dường để hỗ trợ đạo tràng. Những năm vừa qua chính nhờ sự vận động cúng dường «*mỗi người một bao gạo*» mà Khóa Tu Học «*khá an ổn*». Không phải kêu gọi mỗi ngày, sau bữa cơm. Năm nay, cũng theo đà đó, thành tâm kêu gọi trên Chư Tôn Trưởng Lão, các Tự Viện khắp nơi, cho đến hàng Phật tử tại gia hỗ trợ cho.

Vừa rồi tổng kết sơ khởi, từ đầu đến hôm nay (15/07) tất cả được **603 bao gạo**. Mỗi bao gạo quy định là 30 euros. Quý vị cúng bằng tiền gì cũng được gửi bằng cách nào cũng được, qua các email của Ban Tổ Chức tại chùa Khánh Anh (*Pháp*) hay chùa Liên Tâm ở Phần Lan hay liên lạc qua Chư Tôn Đức Tăng Ni lãnh đạo tại địa phương của mình. Nếu so với năm rồi, trước ngày Khai giảng số thu là **694 bao**, Tuy chưa bằng năm vừa qua nhưng cũng là một số «*khả quan*». Kính mong Chư Tôn Đức Tăng Ni, các Tự viện xa gần thùy từ chiếu cố, ban phước cho chúng đệ tử được nhờ. Đồng thời, cũng xin kêu gọi bà con Phật tử xa gần tiếp tay tiếp sức «*mỗi người một bao gạo*» để cho đạo tràng được hưng long, Khóa Tu được yên ổn, mọi người được bình tâm an lạc. Thật là phước báu vô cùng.

Còn nhiều điều muốn nói thêm nữa, nhưng thời gian không cho phép, xin Chư Tôn Đức và bà con Phật tử từ bi hoan hỷ cho phép dừng lại nơi đây. Hẹn gặp lại đầy đủ trong **ngày Khai giảng 26/07 lúc 10 giờ sáng tại Turku Phần Lan**. Cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ cho tất cả được mọi sự an lành.

Bagneux, ngày 16/07/2013

Trưởng Ban Điều Hành Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu



Hòa Thượng Thích Minh Tâm